



รัฐบาลต้องจบตามวิถีประชาธิปไตย

เรียน บ.ก.ที่นับถือ

รัฐบาลจะอยู่หรือจะไปย่อมขึ้นกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งพลังประชาชนสามารถแสดงออกได้ผ่านการชุมนุมประท้วง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เคลื่อนไหวกันอยู่ขณะนี้ ใครจะชนะหรือแพ้ก็ตามที สุดท้ายรัฐบาลต้องจบลงตามวิถีทางประชาธิปไตย เช่น ยุบสภา หรือนายกฯ ลาออก แล้วประชุมสภาเพื่อชาวเสียงกันใหม่ ถ้าหากสุดท้ายการเรียกร้องต่อสู้สร้างเงื่อนไขเพื่อผูกมัดให้การเมืองไทยต้องโดนแซ่แข็งด้วยข้ออ้างว่าต้องจัดระเบียบการเมืองกันใหม่ ต้องปฏิรูปกติกาใหม่ คำถามก็คือ ระหว่างแซ่แข็งนั้นจะมีรัฐบาลมาจากวิถีทางไหน จะมีสภาประชาชนแต่งตั้งจากวิถีทางไหน ถ้ามาจากการแต่งตั้งโดยคนกลุ่มหนึ่งมันจะดีกว่าการเลือกตั้งโดยมือประชาชนตามระบบเลือกตั้งปกติได้อย่างไร จะเกิดการประท้วงโดยประชาชนกลุ่มใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำ

ประชาชนไม่ยอมรับยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทำได้ แต่คำกล่าวบนเวทีปราศรัยที่มักชอบพูดว่า ทักษิณดูถูกคนไทยเอาหนังสือที่ไม่รู้เรื่องการเมืองมาเป็นนายกฯ ละอายกันบ้าง เพราะทักษิณผลักดันนางสาวมาจริงๆ แต่เธอต้องเสนอต่อให้ประชาชนได้พิจารณา ตั้งแต่การเปิดตัวเป็นปาร์ตี้ลิสต์ และเดินหาเสียง 49 วัน ก่อนได้คะแนนจากการเลือกตั้งโดยคนส่วนใหญ่ถึง 15 ล้านเสียง

พูดความจริงด้วย

ตอบ พูดความจริงด้วย

เห็นด้วยกับคุณว่าการเมืองไทยกำลังมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งผลักดันให้การเมืองไทยต้องโดนแซ่แข็งเพื่อจัดระเบียบเป็นเรื่องใหม่ๆ ได้ต่อต้านกันระเบิดเถิดเทิงต่างๆ

คนชนบทตั้งรัฐบาล-คนกรุงล้ม

เรียน บรรณาธิการ น.ส.พ.ข่าวสด ที่นับถือ

ปัจจุบันนี้ผมอายุ 70 ปี ตั้งแต่เกษียณออกจากงานผมซื้อหนังสือพิมพ์อ่านวันละ 2 ฉบับ เพื่อเปรียบเทียบมุมมองในแต่ละคอลัมน์ ในวันนี้ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะคนอายุอีก 30 ปีจะครบ 100 สักเล็กน้อย

1.เคยมีฝรั่งคนหนึ่ง จำชื่อไม่ได้ กล่าวไว้ว่า เมืองไทยมีดีหลายอย่าง เช่น มีในหลวง ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงรักประชาชนอย่างยิ่ง มีทิวทัศน์ เช่น ชายหาดและท้องทะเลที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีอาหารที่เลิศรส แต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมี

คนไทยอยู่ หมายความว่าอย่างไร จริงหรือไม่ ขอความคิดเห็นด้วยครับ

2.ผมเคยอ่านเจอบทความบอกว่า การปฏิวัติปี 2549 ขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกนอกประเทศ โดยกล่าวว่า เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เอาเข้าจริงก็หาเรื่องได้เพียงเซ็นชื่อยินยอมอนุญาตให้ภรรยาเข้าร่วมประมูลซื้อที่ดิน

3.ในการบริหารประเทศขณะนี้ เพียงรัฐบาลเสนอโครงการพัฒนาประเทศ ก็ถูกโจมตีแล้วว่ากู้มาโกง วางแผนคอร์รัปชัน คงล้มไปกระมังว่า ที่ผ่านมามีโครงการอื่นๆ ที่มีเรื่องอื้อฉาว แล้วก็ตั้ง ส.ส.สูงวัยมาเป็นประธานสอบสวน สรุปเป็นความคิดของเจ้าหน้าที่เล็กๆ 2-3 คน ลงโทษโดยเลิกจ้าง ย้ายประธานโครงการไปทำหน้าที่อื่นเป็นอันจบกัน บริสุทธ์แล้ว

4.มีความพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลจากคนบางกลุ่ม คำกล่าวที่ว่า คนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพฯ ล้มรัฐบาล ก็ลองกันดูเราลองรบกันเองบ้าง แล้วค่อยรบกับประเทศอื่นๆ และเราคงได้อยู่อันดับ 10 ของอาเซียน เพราะว่าเราเป็นคนไทย

นับถือ

หน้า 70

ร้องเรียนรुकป่าดงหลวง

เรียน บ.ก.ข่าวสด ผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร ป.ป.ช.

ข้าพเจ้าเป็นคนพื้นที่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ข้าพเจ้าได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พบกลุ่มนายทุนได้บุกเบิกป่าบุกรุกแล้วถางป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันไร่ เลยอ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้าบ้านหนองคองไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์อย่างเปิดเผยไม่มีหน่วยงานไหนมาให้ความสนใจ และไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจับกุมผู้กระทำความผิด บุกเบิกป่าไม้ได้อย่างอิสระเสรี ตอนนี้นำกำลังใช้รถไถ 90 แรงม้า เข้าบุกเบิก ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือร้องเรียนฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะเข้าไปจัดการตามกฎหมายเสียที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง
ทองดี

ทุกข์ของชาวบ้านปราสาท

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ด้วยชาวบ้านปราสาท ต.ท่าตุม จ.สุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนในหมู่บ้าน ที่อบจ.สุรินทร์ ได้งบประมาณมาปรับปรุงแล้วทิ้งช่วงไป ไม่รีบดำเนินการให้เสร็จ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง เวลาที่รถวิ่งผ่านฝุ่นปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวบ้านที่มีบ้านติดถนน อยากให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลแก้ไขด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ชาวบ้านปราสาท